

สถานีโทรทัศน์ CGTN เผยคลิปย้อนรอยจีนระดมกำลังทั่วประเทศช่วยอุ้มนั้ต่อสูั้ไวรัสโควิด-19



เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานีโทรทัศน์ CGTN ได้ทำรายงานย้อนรอยความพยายามของจีนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) พร้อมกับเผยแพร่วิดีโอให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

วิกฤตการณ์ด้านสุขภาพตาโถมเข้าใส่จีนก่อนปีใหม่ไม่นานนัก

เมืองอู่ฮั่น มหานครที่มีประชากร 11 ล้านคน

และเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์ในภาคกลางของจีน

กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ในวันที่

23 มกราคม

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ทางกรจีนได้ปิดเมืองอู่ฮั่น

ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมที่มีประชากรมากกว่ามหานครนิวยอร์กถึง 1.3 เท่า

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระบบสาธารณสุขของเมืองอู่ฮั่นได้รับแรงกดดันอย่างหนัก

ปฏิบัติการช่วยชีวิตอย่างไม่เคยมีมาก่อนและการระดมกำลังจากทั่วประเทศเพื่อต่อสู้กับไวรัสจึงเริ่มขึ้น

บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มแรกจากนอกมณฑลหูเป่ย์เดินทางถึงอู่ฮั่นก่อนวันตรุษจีนหนึ่งวัน

ขณะเดียวกัน ทางกรได้มอบหมายให้บริษัทจีนหลายแห่งสร้างโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียงภายใน 10 วัน

และการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งที่สองขนาด 1,300

เตียงก็เริ่มขึ้นในอีกสองวันถัดมา

หลังจากนั้น

นักวิทยาศาสตร์แถวหน้าของจีน 8 ท่าน

ซึ่งรวมถึงคุณจง หานานชาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และคณะนักวิจัย

ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมและรักษาโรคในผู้อื่น

หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในอุ่อฮั่นทะลุ

5,000

รายในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทางการอุ่อฮั่นเริ่มดัดแปลงศูนย์กีฬาและศูนย์ประชุมเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวเพื่อรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง

บุคลากรทางการแพทย์ยังคงเดินทางไปยังอุ่อฮั่นอย่างต่อเนื่อง

โดยในวันที่ 9

กุมภาพันธ์ มีบุคลากรทางการแพทย์เดินทางถึงสนามบินอุ่อฮั่น 6,000 คนในวันเดียว

รัฐบาลจีนขอให้

19 มณฑล มหานคร

และเขตปกครอง ส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปยังเมืองต่าง ๆ ในมณฑลหูเป่ย์

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส

เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในอุ่อฮั่นทะลุ

20,000 ราย

กองทัพอากาศจีนได้ส่งแพทย์ทหาร 1,400

นายเข้าไปช่วยรับมือกับสถานการณ์

ตลอดเดือนที่ผ่านมา

จีนได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์กว่า 330 กลุ่ม

รวมทั้งสิ้น 41,600

คนไปยังมณฑลหูเป่ย์

บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้ากว่า

3,000

คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19

และต้องสูญเสียชีวิตไปกว่า 20 คน

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนชุดป้องกัน

หน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์อื่น ๆ บรรดาบริษัทผู้ผลิตในจีนจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้ระดมกำลังกัน
ไม่เว้นแม้แต่บริษัทที่ปกติผลิตรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ

การเปิดโรงพยาบาลพิเศษ

2 แห่ง

และศูนย์ชั่วคราวอีก 13 แห่ง

รวมถึงสถานกักกันโรคอีกหลายแห่ง ส่งผลให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมหลายหมื่นเตียง

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอุ้ยฮั่นเริ่มลดลงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ซึ่งสอดคล้องกับในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ

ตลอดการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

นักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานสุขภาพของจีนได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับนานาชาติและองค์การอนามัยโลก
(WHO) รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ที่จีนประสบพบเจอให้นานาชาติได้รับทราบ

องค์การอนามัยโลกได้กล่าวชื่นชมความทุ่มเทของจีนในการป้องกันและควบคุมโรค

โดย ดร.ทีดรอส อดานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า

“ความพยายามของจีนช่วยซื้อเวลาให้กับทั่วโลก แม้ว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ใช้จะทำให้จีนเองได้รับความเสียหายอย่าง
หนักก็ตาม”

สามารถอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่

https://news.cgtn.com/news/2020-02-27/Wuhan-s-war-on-COVID-19-How-China-mobilizes-to-contain-the-virus-OqUh2Doeti/index.html?utm_source=bluef&utm_medium=media6&utm_campaign=Coronavirus

รูปภาพ -

<https://photos.prnasia.com/prnh/20200228/2733726-1-a>

รูปภาพ -

<https://photos.prnasia.com/prnh/20200228/2733726-1-b>

วิดีโอ -

<https://cdn4.prnasia.com/002071/mnr/202002/CGTN/video.mp4>

โลโก้ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20200228/2733726-1-logo>